

Số: 305 /SKHCN-TĐC  
V/v phối hợp lựa chọn và giới thiệu  
doanh nghiệp tham gia Giải thưởng  
Chất lượng quốc gia năm 2023

Đồng Nai, ngày 20 tháng 02 năm 2023

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Công Thương; Y tế, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Cục Thuế tỉnh; Ban QL các Khu công nghiệp tỉnh.

Căn cứ Thông tư số 27/2019/TT-BKHCN ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về Giải thưởng chất lượng quốc gia;

Thực hiện Văn bản số 714/UBND-KGVX ngày 31/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023,

Giải thưởng Chất lượng quốc gia (GTCLQG) là giải thưởng được tổ chức và trao thưởng hằng năm trên phạm vi cả nước, do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định trao tặng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích nổi bật và xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Mục tiêu khi tham gia GTCLQG, các doanh nghiệp sẽ có điều kiện rà soát, tổng kết các hoạt động của doanh nghiệp một cách toàn diện dựa trên hồ sơ báo cáo và đánh giá tại chỗ qua các tiêu chí của Giải thưởng. Điều này sẽ góp phần giúp các doanh nghiệp tự kiểm tra tình hình hoạt động của mình so với tiêu chí/quy định của Giải thưởng để nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa đáp ứng sự cạnh tranh ngày càng cao của thị trường. Chính vì lợi ích nêu trên và với vai trò là cơ quan chủ trì, tham mưu triển khai GTCLQG tại địa phương, Sở Khoa học và Công nghệ gửi đến Quý cơ quan để biết, phối hợp khuyến khích, lựa chọn và giới thiệu thông tin giải thưởng tới các doanh nghiệp tiêu biểu thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý để tham gia GTCLQG năm 2023.

Một doanh nghiệp khi tham gia Giải thưởng là doanh nghiệp hoạt động liên tục trên 36 tháng, có áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, không vi phạm các quy định pháp luật, hoạt động hiệu quả,...

Thông tin doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký và giới thiệu tham gia, gồm tên doanh nghiệp, địa chỉ, đầu mối liên hệ của doanh nghiệp và vui lòng gửi về

Sở Khoa học và Công nghệ **trước ngày 30/3/2023** để tổng hợp và xây dựng kế hoạch hướng dẫn/hỗ trợ chi tiết, hoặc có thể giới thiệu doanh nghiệp trao đổi trực tiếp qua số điện thoại 0985 656 327 gặp Vũ Thanh Minh.

Rất mong nhận được sự quan tâm và phối hợp của Quý cơ quan *MT*

Đính kèm: Thư ngỏ mời tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2023.

**Nơi nhận :**

- Như trên;
  - Giám đốc và các PGĐ Sở;
  - Lưu: VT, TĐC (1).
- TĐCMinh-phoihopGTCLQG-2023.



**Nguyễn Thị Thùy Linh**

Đồng Nai, ngày 20 tháng 02 năm 2023

## THƯ NGỎ

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là giải thưởng duy nhất về chất lượng do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định trao tặng cho các Doanh nghiệp có thành tích nổi bật và xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Mục tiêu của việc tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia là một trong những cách thức giúp cho các doanh nghiệp nhìn lại một cách toàn diện các hoạt động của doanh nghiệp mình, nhận ra các mặt mạnh, mặt yếu từ đó có những định hướng, phương cách phù hợp để thúc đẩy khả năng cạnh tranh, đưa doanh nghiệp tiếp tục phát triển bền vững.

Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai các doanh nghiệp đã liên tục đạt được nhiều kết quả cao khi tham gia Giải thưởng chất lượng Quốc gia hàng năm như: *Công ty cổ phần dây và cáp điện Taya Việt Nam (giải vàng GTCLQG năm 2016); Công ty Cổ phần Thiết bị điện (giải vàng GTCLQG năm 2017 và đạt Giải thưởng chất lượng Châu Á Thái Bình Dương); Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam (giải vàng GTCLQG năm 2018); Công ty TNHH Nestlé Việt Nam (giải vàng GTCLQG năm 2019); Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam - Chi nhánh 3 tại Đồng Nai (giải vàng GTCLQG năm 2020); Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (giải vàng GTCLQG năm 2020)* và nhiều doanh nghiệp khác đạt Giải thưởng chất lượng Quốc gia.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai với vai trò là cơ quan triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tại địa phương, trân trọng mời Quý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lời mời tham dự giải thưởng. Khi tham gia Giải thưởng, Quý đơn vị vui lòng gửi mẫu đăng ký tham gia và đăng ký hướng dẫn hồ sơ để được tập huấn trực tiếp tại đơn vị về **Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 10/5/2023** theo địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai - Số 1597, Đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, để nắm rõ thêm một số thông tin liên quan đến quy định của Giải thưởng năm 2023, Quý đơn vị có thể liên hệ 0985.656.327 gặp Thanh Minh để được trao đổi chi tiết.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
  - Giám đốc và các PGĐ Sở;
  - Lưu: VT, TĐC (1).
- TĐCMinh-phoihopGTCLQG-2023.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thị Thùy Linh**

1597 Đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: (0251) 3822297- Fax: (0251) 3825585

Website: <https://dost-dongnai.gov.vn>